

[Đức Minh] ngôi nhà thứ hai của chúng tôi

Kinh nghiệm học tập của du học sinh

Lê Quang Huân và Lê Thị Hồng Nhung

Học sinh Lê Quang Huân, Khoa Thương Mại Quốc Tế

► Lời của biên tập

Bài viết của sinh viên Lê Quang Huân và mối quan hệ với Đức Minh bắt nguồn từ Cô của Anh ấy, người cũng từng học tại Đức Minh. Dưới tác động của Cô và ấn tượng sâu sắc về Đức Minh, cả hai anh em Lê Quang Huân và Lê Thị Hồng Nhung đã đến Đài Loan để học và trở thành thành viên của gia đình Đức Minh.

Trong Trường, hai người đã giúp đỡ lẫn nhau, không chỉ giải quyết các vấn đề học tập mà còn tham gia vào các hoạt động Trường học cùng nhau. Những khoảnh khắc trải qua tại Trường đã trở thành những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của họ. Đồng thời, trong môi Trường ấm áp này, cả hai anh em không chỉ học được kiến thức mà còn xây dựng mối quan hệ mật thiết với Giáo Viên và Bạn Bè. Những tình bạn, kiến thức và sự trưởng thành này đã để lại dấu ấn trong lòng họ, trở thành những kho báu không bao giờ mờ nhạt trong cuộc đời.

Giới thiệu bản thân

Tôi tên Lê Quang Huân, năm nay 25 tuổi, đến từ tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Hiện tôi đang học tại lớp A, năm ba của lớp chuyên ban dành cho sinh viên nước ngoài chuyên ngành Thương mại Quốc tế tại Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh. Tôi cảm thấy mình là một người vừa nội tâm vừa hướng ngoại, ngoài việc đi học, tôi thích tích cực tham



▲ 29/11/2023 Huân đi nghe giảng Phật Pháp

gia vào các hoạt động trong trường và các chương trình ngoại khóa... Trong suốt ba năm học, tôi đã giữ vị trí lớp trưởng và lớp phó của lớp, cũng như được giáo viên và bạn bè đề xuất chức vụ hội trưởng sinh viên Việt Nam tại Đức Minh. Học kỳ trước, tôi đã làm hội phó của Hội sinh viên Việt Nam tại Đức

Minh. Đồng thời, tôi cũng làm trợ giảng cho lớp năm nhất khoa Thương mại Quốc tế của cô Gao Fu Gui và làm việc tại văn phòng khoa Thương mại Quốc tế. °

Gánh vác nhiều vai trò trên đã thúc đẩy tôi tiếp xúc với nhiều loại hình học tập khác nhau. Trong số đó, việc làm cán bộ tại Trường, lớp đã mang lại cho tôi nhiều lợi ích nhất. Không chỉ có cơ hội tham gia sâu vào các hoạt động của Trường, mà còn giúp tôi hiểu được cách hợp tác chặt chẽ với Giáo Viên và bạn bè.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và Đức Minh

Cô của tôi đã từng học tại Đại học Kỹ Thuật Tài Đức Minh. Sau khi tốt nghiệp, cô đã trở về Việt Nam và tìm được một công việc tốt và ổn định, điều này đã tạo ra ấn tượng tốt đẹp về Đức Minh trong tôi. Dưới tác động của cô và ấn tượng tích cực về Đức Minh, em gái của tôi, Lê Thị Hồng Nhung (sinh



◀ Sinh nhật em gái (bên trái Huân, bên phải Nhung) ▶

▶ Đi mua sắm (bên trái Nhung, bên phải Huân) ▶

▶ Lễ Giáng Sinh (bên trái Huân, bên phải Nhung) ▶

năm 2000), ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, đã đến Đài Loan và nhập học vào năm 2020, hiện đang học lớp A, năm ba của lớp chuyên ban quốc tế chuyên ngành Thương mại Quốc tế. Còn tôi, tôi đã chọn làm việc một năm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông trước khi đến Đài Loan. Hiện tại, cả hai chúng tôi đều là sinh viên Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh.



▲ Em gái ngày đầu tiên đến Đài Loan (bên trái Nhung ,bên phải Huân)



▲ Đi chơi cùng người nhà (hàng đầu bên trái Nhung ,hàng sau bên trái Huân)

Niềm vui khi cùng nhau học tại Đức Minh

Tôi cảm thấy việc có người nhà cùng học tại Đức Minh không chỉ thuận tiện mà còn có nhiều lợi ích: Thứ nhất, vì trường có hỗ trợ học bổng cho các anh chị em cùng trường, có thể giảm bớt gánh nặng học phí của chúng tôi; Thứ hai, mỗi ngày tôi đều có thể đưa đón em đi học. Ngoài ra, khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra tại trường, cũng dễ dàng giải quyết, ví dụ như quên mang tiền đi học có thể đi mượn em, hoặc bất kỳ vấn đề liên quan đến trường học cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Đôi khi có các hoạt động tại trường, tôi luôn mời em tham gia cùng. Trung tâm Giao lưu Quốc tế của trường đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị, như: du lịch một ngày, lễ Trung thu, lễ Giáng sinh, cuộc thi ca hát, bóng đá, cầu lông và nhiều hoạt động khác, đều được tổ chức đặc biệt dành cho sinh viên nước ngoài.



▲ Tham gia giải cầu lông sinh viên nước ngoài (Hàng trước, thứ 3 từ trái sang, Giám đốc R&D Chen Bai Sheng, thứ 4 từ trái sang, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Quốc tế Lin Dan, thứ 3 từ phải sang, Lê Quang Huân)

Tôi cũng rất thích nghệ thuật, đặc biệt là ca hát. Mỗi khi tham gia cuộc thi ca hát, em gái luôn đến để cổ vũ và động viên, điều này không chỉ mang lại cho tôi nhiều động lực mà còn giúp tôi tự tin hơn.

Sau giờ học, nếu có bất kỳ vấn đề nào trong bài tập, chúng tôi luôn có thể cùng nhau thảo luận và học hỏi lẫn nhau, điều này giúp chúng tôi hiểu bài học một cách dễ dàng hơn và đặt nền móng cho việc tốt nghiệp thành công.



▲ Tham gia cuộc thi hát của trường và đạt giải 3 (Lê Quang Huân bên trái và thầy Hoàng Qí Yũ bên phải)

Những người, sự vật và sự việc cảm động nhất ở Đức Minh

Đến Đức Minh, tôi đã trải qua nhiều sự kiện đầy xúc động và cảm thấy ấm áp, nhưng điều làm cho tôi khó quên nhất là các thầy cô ở Đức Minh. Các giáo viên ở đây có kinh nghiệm phong phú và rất quan tâm đến học sinh, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, cô Gao Fu Gui, giống như là mẹ thứ hai của chúng tôi ở Đài Loan. cô không chỉ quan tâm đến việc học của chúng tôi, mà còn động viên và hỗ trợ chúng tôi trong cuộc sống nếu chúng tôi gặp bất kỳ khó khăn



▲ Giáo viên đưa học sinh tham quan Bảo tàng Hàng hải Evergreen (từ trái sang: Cô Gao Fu Gui, Lê Quang Huân, Trần Văn Toàn)



▲ Bốc thăm giải thưởng Giáng sinh ở trường (Lê Quang Huân ở bên trái và thầy thầy Chen Xuān Yǔ ở bên phải)

nào. ° Có một lần nghe nói một bạn cùng lớp sắp chuyển nhà, cô đã sẵn lòng lái xe đến đón tôi để cùng đi giúp bạn đó. Điều này thực sự làm cho tôi rất cảm động.

Hơn nữa, thư viện trên trường là một trong những nơi tôi yêu thích nhất. Nơi đó tràn ngập không khí trí tuệ, sách là những nguồn tri thức đang ngủ say, mỗi cuốn sách đều là một cánh cửa mở ra thế giới chưa được biết đến. Ở góc này, tôi không chỉ tìm thấy biển tri thức mà còn khám phá được không gian yên bình để suy ngẫm.

Cuối cùng, tôi rất vui khi thấy trường cung cấp cho chúng tôi một môi trường giáo dục công nghệ tiên tiến: bảng điều khiển điện tử tương tác, trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại, giúp việc học trở nên sống động và thú vị hơn. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả học tập của chúng tôi mà còn phát triển sự quan tâm và khả năng ứng dụng công nghệ của chúng tôi.

Lời khuyên hoặc khuyến khích cho sinh viên hiện tại

Trong thời gian ở trường đầy thách thức và cơ hội này, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm và lời khuyên cá nhân, hy vọng có thể động viên nhau cố gắng hơn.

1

Đừng quên đặt ra mục tiêu rõ ràng. Dù là ngắn hạn hay dài hạn, khi có mục tiêu, bạn sẽ có hướng đi rõ ràng hơn, dễ dàng duy trì động lực và tập trung hơn.

2

Hãy tích cực tham gia vào cuộc sống trường học. Cân bằng giữa việc học tập và giao tiếp xã hội, tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ hoặc hoạt động tình nguyện, điều này sẽ mang lại cho bạn cái nhìn rộng hơn và mối quan hệ giá trị.

3

Hãy quản lý thời gian của bạn một cách thông minh, đảm bảo có đủ thời gian học tập, nhưng đừng bỏ qua sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân. Hãy lập kế hoạch thời gian hợp lý cho việc học tập và duy trì một thái độ tích cực trong cuộc sống, điều này rất quan trọng đối với thời gian ở trường.

4

Hãy tiếp tục học hỏi và phát triển bản thân. Ngoài kiến thức học tập trong lớp học, hãy phát triển các kỹ năng thực tế và kỹ năng mềm, điều này sẽ làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai của bạn. Đối mặt với thách thức, đừng sợ thử nghiệm, bởi vì thách thức là cơ hội để phát triển.

Hy vọng bạn sẽ trân trọng thời gian ở trường, nỗ lực học hỏi, dũng cảm đối mặt với thách thức và tạo ra câu chuyện tuyệt vời của riêng mình. Chúc mọi người đạt được thành tựu xuất sắc trong học tập và cuộc sống!

phương châm sống của tôi

Cuộc sống giống như việc đi xe đạp, để duy trì sự cân bằng, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước.

– Albert Einstein

Câu này được nói bởi nhà vật lý vĩ đại người Đức (Albert Einstein). Mọi người còn nhớ quá trình học đi xe đạp khi còn nhỏ không? Trước khi học được cách giữ thăng bằng, chúng ta luôn vấp ngã, nhưng sau khi nắm bắt được bí quyết giữ thăng bằng, chỉ cần chân không ngừng đạp, chúng ta có thể tiến lên phía trước. Cuộc sống cũng giống như việc đi xe đạp, để đi xa hơn, bạn phải không ngừng đạp trước, điều này cũng ám chỉ rằng cuộc sống không nên đứng yên tại chỗ mà phải tiếp tục tiến về hướng mục tiêu của mình.



▲ Tham gia hoạt động Giáng sinh của trường (ngồi hàng đầu, thứ nhất từ trái sang, Giám đốc R&D Chen Bai SSHeng, thứ 2 từ trái sang, Hiệu trưởng Lu Oiu Ling)